

‘ราคาปาล์ม’พุ่งแรงถึงปีหน้า ปัจจัยสต็อกกลด-ดีมานด์เพิ่ม

ศศก.ชี้สาเหตุ
โควิด-19 คลี่คลาย

กรุงเทพธุรกิจ ● ศศก.ระบุราคาปาล์ม
น้ำมันปรับเพิ่มแต่กิโลกรัมละ 7 บาท
หลังความต้องการเพิ่มขึ้น ขณะรัฐหนุนใช้
“ไบโอดีเซล” ดันส่งออกส่วนเกิน คาด
สต็อกจะลดลงในอัตราที่เหมาะสม
2.8-3.2 แสนตัน ทำราคาพุ่งแรงถึง
ไตรมาสแรกปี 64

นางอัญญา ตราโช รองเลขาธิการ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ศศก.)
เปิดเผยว่า ในขณะนี้ราคาปาล์มน้ำมัน
และน้ำมันปาล์มมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยราคาปาล์มน้ำมันรับซื้อ
ที่หน้าโรงงานในแหล่งผลิตที่สำคัญ
(สุราษฎร์ธานี กระบี่ และชุมพร) ราคา
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัม (กก.) ละ
4.10-5.00 บาท (ณ วันที่ 1 ต.ค.2563)
เพิ่มเป็นระหว่างกก.ละ 6.00-7.90 บาท
(10 พ.ย.2563) และราคาน้ำมันปาล์มดิบ
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากกก.ละ 25.00-25.25 บาท
(ณ วันที่ 1 ต.ค.2563) เพิ่มเป็น กก.ละ
397 บาท (ณ 10 พ.ย.2563) เนื่องจาก
ความต้องการใช้น้ำมันปาล์มปรับเพิ่ม
สูงขึ้นหลังจากสถานการณ์โควิด-19
เริ่มคลี่คลาย

ประกอบกับมาตรการของรัฐที่
กระตุ้นการใช้น้ำมันปาล์ม โดยการนำ
น้ำมันปาล์มดิบไปผลิตกระแสไฟฟ้า
การส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล รวมทั้ง
การผลักดันการส่งออกน้ำมันปาล์มเพื่อ
ลดผลผลิตส่วนเกินของผู้ประกอบการ
ทำให้ปริมาณความต้องการใช้น้ำมันปาล์ม
เฉลี่ยเดือนละ 2.4 แสนตัน ประกอบกับ

ผลผลิตปาล์มน้ำมันในช่วงไตรมาสที่ 4
(เดือน ต.ค.-ธ.ค.) ออกสู่ตลาดน้อย
ประมาณ 19% ของผลผลิตทั้งหมด
16.36 ล้านตัน

โดยคิดเป็นน้ำมันปาล์มดิบเดือน
ต.ค. 2.1 แสนตัน เดือน พ.ย. 1.8 แสนตัน
และเดือน ธ.ค. 1.6 แสนตัน ส่งผลให้ใน
ช่วงไตรมาสที่ 4 สต็อกน้ำมันปาล์มดิบ
ลดลงเฉลี่ยอยู่ระหว่างเดือนละ 3-8 หมื่นตัน
และคาดว่า ณ สิ้นปี 2563 สต็อกน้ำมัน
ปาล์มดิบจะปรับลดลงมาอยู่ในระดับที่
เหมาะสม เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 2.8-3.2



อัญญา ตราโช

แสนตัน คาดว่าราคาปาล์มจะพุ่งต่อเนื่อง
จนถึงช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2564

สำหรับสถานการณ์ราคาขางพารา
ตามที่คุณชื้อภายในประเทศต้องการเร่ง
การส่งมอบในช่วงที่ปริมาณผลผลิต
ออกสู่ตลาดน้อย ขณะเดียวกันราคาใน
ตลาดซื้อขายล่วงหน้า ทั้งตลาดญี่ปุ่น
และตลาดสิงคโปร์อยู่ในช่วงขาขึ้น มี
แรงซื้ออยู่ในระดับสูง ความต้องการ
ถูงมีอย่างปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมากจาก
สถานการณ์ COVID-19 และภาคโรงงาน
ผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์เริ่ม
ฟื้นตัว โดยเฉพาะจีนซึ่งได้รับการ

สนับสนุนจากรัฐบาล ส่งผลให้เศรษฐกิจ
ของจีนมีการขยายตัว ประกอบกับปัจจัย
สนับสนุนจากค่าเงินบาทอ่อนค่าลง อีก
ทั้งราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัว
สูงขึ้น ดังนั้นทิศทางของราคาควรปรับ
เพิ่มขึ้น แต่ปัจจุบันราคาขางในประเทศ
ชะลอตัวลง ซึ่งกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์ อยู่
ระหว่างกำหนดมาตรการแก้ไข

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการ
การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า
ราคาขางพาราเริ่มปรับตัวลดลงตั้งแต่วันที่ 28 ต.ค.เป็นต้นมาจนเริ่มทรงตัวใน
ขณะนี้ เป็นผลจากนักลงทุนต่างประเทศ
เกิดการเทขายเพื่อเก็งกำไรในตลาด
ล่วงหน้า อีกทั้งการแพร่ระบาดของไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่
หลายประเทศประกาศล็อกดาวน์อีกครั้ง
ส่งผลต่อการส่งออกขางพารา รวมถึงเริ่ม
เข้าสู่ฤดูผลผลิตเริ่มออกสู่ตลาด ล่าสุด
เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พ.ย.2563 ราคาขางแผ่น
รมควันขึ้น 3 ปีตลาดราคาเฉลี่ยที่ 61.48 บาท
ต่อ กก. ซึ่งถือว่าอยู่ในช่วงทรงตัวของ
ราคา อย่างไรก็ตาม ในส่วนนี้รัฐบาลได้
สั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เข้าดูแลติดตาม
เรื่องนี้อย่างใกล้ชิด

อย่างไรก็ตาม โครงการประกันรายได้
เกษตรกรชาวสวนยางเป็นมาตรการหนึ่ง
ของรัฐบาลที่เน้นช่วยเหลือเกษตรกร
ชาวสวนยางโดยการประกันความเสี่ยง
เรื่องรายได้ ซึ่งราคาประกันที่โครงการ
กำหนดไว้คือ ขางแผ่นดิบคุณภาพดี ราคา
60 บาทต่อ กก. น้ำมันสดราคา 57 บาท
ต่อ กก. และยางก้อนถ้วย (DRC 50%)
ราคา 23 บาทต่อ กก.

ข่าวหนังสือพิมพ์ (4)

หนังสือพิมพ์ ประชาชาติธุรกิจ วัน เดือน ปี 12-15 พ.ย. 2563

หน้า 19 เรื่อง ปาล์มน้ำมัน

'ปาล์มน้ำมัน'ราคาพุ่งกว่า7บาทในรอบ8ปี

ปาล์มน้ำมัน “ขาดคอ-ปรับโครงสร้าง น้ำมันปาล์มไปผลิตไบโอดีเซล” ราคา ชยับในรอบ 8 ปี จาก 3.60-3.80 บาท/กก. ขึ้นไปที่ 7.50 บาท/กก. เหตุปริมาณผลผลิตน้อยหรือขาด คอ ชั้ระวังน้ำมันปาล์มเดือนลักลอบ เข้าไทย ชี “ปาล์มน้ำมัน” ราคาเสถียร อยู่ที่นโยบายรัฐบาล

นายทศพล ชวีญรอด เจ้าของสวน ปาล์มน้ำมัน ในฐานะประธานภาคีเครือข่ายชาวสวนยางพาราและปาล์มน้ำมัน แห่งประเทศไทย (คยปท.) เปิดเผยว่า ในกลุ่มมีการปลูกทั้งสวนยาง สวนปาล์ม น้ำมัน และผลไม้พืชผักอื่น ๆ สำหรับใน ส่วนปาล์มน้ำมันสถานการณ์ราคาได้ชยับ ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องในปี 2563 โดยเฉพาะ ช่วง 1 เดือนที่ผ่านมาได้เริ่มชยับขึ้นจาก 3.60-3.80 บาท/กก. มาเป็น 5 บาท กว่า/กก. และชยับขึ้นอีกวันละ 10-20 สตางค์ต่อเนื่องมาถึงปลายเดือนตุลาคม 2563 ราคาเฉลี่ยมาอยู่ที่ 7-7.30-7.50 บาท/กก. ถือว่าปาล์มน้ำมันได้ราคาดี ในรอบ 8 ปี เนื่องจากช่วงปลายปีของ ทุกปีตั้งแต่เดือนตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม ปาล์มน้ำมันเกิดภาวะขาดคอ หรือปริมาณผลผลิตน้อยลงอย่างชัดเจน ยกตัวอย่างพื้นที่ปลูก 20 ไร่ จากปกติ จะให้ผลผลิตประมาณ 3-4 ตัน/รอบ แต่ขณะนี้ลดลงมาเหลือ 1-2 ตัน/รอบ

“ราคาเคยชยับขึ้นมาที่ 7-10 บาท/กก. เมื่อปี 2555-2556 แต่ถัดจากนั้นราคา ก็ชยับลงมาอยู่ที่ 2-3 บาท/กก. และพอ ปลายปี 2559 ต้นปี 2560 ปาล์มน้ำมัน เกิดขาดแคลน มีการนำเข้าจากต่าง ประเทศ 50,000 ตัน ส่งผลให้ราคาน้ำมัน ปาล์มชยับลงต่อ และราคาเคลื่อนไหว อยู่ที่ 2-3 บาท/กก. มาตลอด อย่างไรก็ตาม ปาล์มน้ำมันมาตอบโจทยในปี 2563 เมื่อกระทรวงพลังงานมีนโยบาย ปรับโครงสร้างน้ำมันปาล์ม เพื่อนำไป เป็นพลังงานไบโอดีเซล โดยน้ำมันดีเซล ผสมกับน้ำมันปาล์มเป็นปี 7 เป็นต้น

นายทศพล กล่าวอีกว่า หากน้ำมัน ปาล์มดิบเกิดภาวะขาดแคลน สามารถ ปรับทอนจากน้ำมันปาล์มผสมน้ำมันดีเซล จะไม่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ อีกทั้ง น้ำมันปาล์มในต่างประเทศ เปรอร์เซ็นต์ ต่ำประมาณ 18 เปรอร์เซ็นต์ และในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป ปาล์มน้ำมัน จะเข้าสู่ฤดูกาลพัก จากผลผลิตปาล์ม น้ำมันออกสู่ตลาดพร้อมกัน

แหล่งข่าวจากเจ้าของสวนปาล์ม น้ำมัน เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ”



ราคาพุ่ง - ปัญหาความแห้งแล้งในปีที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตสวน ปาล์มน้ำมันภาคใต้ที่กำลังออกสู่ตลาดในช่วงปลายปีนี้ให้มีปริมาณลดลง

ว่า สถานการณ์ราคาปาล์มน้ำมันได้ชยับ ขึ้นมาจากรอบหลายปี โดยราคาเฉลี่ย เดือนที่ผ่านมาชยับขึ้นมาประมาณ 7 บาท และต้นสัปดาห์นี้ในบางพื้นที่และบาง ลานรับซื้อปาล์มน้ำมันชยับขึ้นมาเป็น 7.20-7.50 บาท/กก. จากปัจจัยปาล์ม น้ำมันเกิดภาวะขาดคอหรือปริมาณ ผลผลิตน้อยประมาณเดือนตุลาคม ต่อ เนื่องมาถึงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม เนื่องจากสภาพภูมิอากาศแปรปรวน และประสบภัยแล้งที่ผ่านมา โดยจะเก็บ ผลผลิตได้โดยรอบแรกประมาณ 100 ตัน รอบ 2 มาอยู่ที่ 80 ตัน รอบ 3 เก็บได้ ประมาณ 40 ตัน และประมาณการว่า ในรอบที่ 4 จะเหลือประมาณ 25 ตัน จากปกติเดิมสามารถเก็บได้รอบละ 100 ตัน โดยแต่ละรอบระยะเวลาจะเก็บเกี่ยว ประมาณเวลา 15-18 วัน โดยเฉพาะ ปาล์มน้ำมันอายุมากประเภท 15 ปีขึ้นไป ผลผลิตแทบจะไม่มี แต่อายุประมาณ 7-8 ปี ยังจะให้ผลผลิต

นอกจากนี้ ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ ปาล์มน้ำมันราคาชยับขึ้น เพราะได้นำ ปาล์มน้ำมันมาผลิตพลังงานไบโอดีเซล น้ำมันดีเซลผสมน้ำมันปาล์ม เป็นดีเซล ปี 7 เป็นต้น

สำหรับปาล์มน้ำมันเป็นเรื่องของ ความเสี่ยง จะขึ้นอยู่กับนโยบายรัฐบาล ปาล์มน้ำมันเป็นพืชพลังงาน นอกจาก นำไปทำอาหารและผลิตภัณฑ์ พื้นที่ปลูก ปาล์มน้ำมันจึงจะเสถียรโดยรัฐบาลมี นโยบายประกันรายได้อยู่ที่ 4 บาท/กก. ที่ผ่านมารัฐบาลบางเวลาชดเชยส่วน ต่างอยู่ที่ 00.20-00.30 บาท/กก.”

แหล่งข่าวกล่าว

แหล่งข่าวยังกล่าวอีกว่า ประการ

สำคัญรัฐบาลจะต้องป้องกันการลักลอบ นำเข้าน้ำมันปาล์มเดือนจากประเทศ เพื่อนบ้านให้ได้ เพราะยามภาวะปาล์ม น้ำมันราคาชยับขึ้นจะมีการลักลอบ การนำเข้ามาจากต่างประเทศ และ ราคาน้ำมันปาล์มในต่างประเทศราคา ค่อนข้างต่ำประมาณ 22-25 บาท/ลิตร แต่เปอร์เซ็นต์จะต่ำกว่าอยู่ที่ประมาณ 18 เปรอร์เซ็นต์

ส่วนสถานการณ์ปาล์มน้ำมันในช่วง ระยะเวลาปีที่ผ่านมายังไม่มีการปลูก เพิ่มเติม ส่วนใหญ่ชาวสวนที่โคนยาง ไปปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นทดแทน เช่น ปลูกทุเรียน และกาแฟ ตามสภาพ พื้นที่ความเหมาะสม สำหรับพื้นที่ที่ เหมาะสมในการปลูกปาล์มน้ำมันให้ได้ คุณภาพต้องมีแหล่งน้ำที่สมบูรณ์ เช่น พื้นที่ลุ่มอ่าวปากพอง จ.นครศรีธรรมราช ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา รอยต่อ จ.พัทลุง นครศรีธรรมราช และ จ.สงขลา

เจ้าของสวนปาล์มน้ำมัน อ.ระโนด จ.สงขลา เปิดเผยว่า จากภาวะภัยแล้ง ระยะเวลา ส่งผลให้ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา พื้นที่รอยต่อ จ.พัทลุง นครศรีธรรมราช และ จ.สงขลา โดยเฉพาะคาบสมุทร สทิงพระ อ.ระโนด จ.สงขลา เป็นแหล่ง ปลูกปาล์มน้ำมันรายใหญ่ จากภัยแล้ง ส่งผลให้ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเดิม ปริมาณ เกินค่าแก่การเพาะปลูก เช่น การทำ นาข้าวไม่สามารถทำได้ใน 3 ฤดูกาล ทำได้เพียง 1 ฤดูกาล ทำให้ได้ผลผลิต ไม่เต็ม 100 เปรอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ ส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงสัตว์ ปลูกพืช และโดยเฉพาะในส่วนของปาล์มน้ำมัน ส่งผลให้ปาล์มน้ำมันขาดคอมีปริมาณ ผลผลิตน้อยมาก